



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่ ๑๗๕ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการรายงาน
ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายและวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบเพื่อดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ดังนี้

๑. จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. นำรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ติดไว้หน้าห้องสอบ
๓. จัดทำตารางสอบนำไปติดไว้หน้าห้องสอบ
๔. จัดห้องสอบ โดยให้มีที่นั่งสอบจำนวน ๓๕ ที่นั่ง ตามห้องสอบที่เขตพื้นที่ได้จัดห้องไว้ให้
๕. อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่คณะกรรมการจัดสอบร้องขอ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่อย่าให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางละออตา พงษ์ฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีรายละเอียดแบบทำยคำสั่งที่ ๑๗๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่	ศูนย์เครือข่ายฯ	ชื่อสนามสอบ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง/โรงเรียน
๑	เมือง ๑	หนองบัววิทยายน	นายสุพจน์ กุหลาบมอญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน
๒	เมือง ๒,๙	บ้านนามะเฟือง	นายรังสรรค์ คำชาย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง
๓	เมือง ๓	บ้านบกโนนเรียง	นายสมศักดิ์ บุตรรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
๔	เมือง ๔	หนองหว้าวิทยาสรรค์	นายอดุลย์ แสงมุกดา	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
๕	เมือง ๕,๑๐	หัวหน้าศึกษาวิทย์	นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู	ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าศึกษาวิทย์
๖	เมือง ๖	ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)	นายสุบรรณ พลสามารถ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
๗	เมือง ๗	ร่มเกล้า	นายอนุพันธ์ โสมมีชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า
๘	เมือง ๘	ยางหลวงพิทยาคม	นายกิตติศักดิ์ มณีจันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
๙	ศรีบุญเรือง ๑	เมืองใหม่วิทยา	นายนาวา กุดัน	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
๑๐	ศรีบุญเรือง ๒,๖	บ้านโนนงาม	นายเกรียงไกร ศรีลี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม
๑๑	ศรีบุญเรือง ๓	บ้านดอนเกล็ด	นายหนูพิช หาญเชิงชัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
๑๒	ศรีบุญเรือง ๔	ดอนปอวิทยา	นายชวน ดรครชุม	ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนปอวิทยา
๑๓	ศรีบุญเรือง ๕	โนนคุณวิทยา	นายกิตติพงษ์ ตะไก่อแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคุณวิทยา
๑๔	ศรีบุญเรือง ๗	บ้านหนองกุงแก้ว	นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
๑๕	ศรีบุญเรือง ๘	หนองแกสระแก้ววิทยา	นายบัญญัติ ช้อโทน	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
๑๖	โนนสัง ๑,๖	โนนสังวิทยาสรรค์	นายพิทยา อาศัยรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
๑๗	โนนสัง ๒	บ้านโคกป่ากุง	นายปรีชา หีบแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
๑๘	โนนสัง ๓	โคกม่วงประชาสรรค์	นายประมวล พินิจมนตรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
๑๙	โนนสัง ๔	ชุมชนบ้านกุดตุ้ม	นายสรวิทย์ บัวคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดตุ้ม
๒๐	โนนสัง ๕,๗	บ้านโนนสูงหนองสวรรค์	นายยุทธกมล ดรอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์